

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO OLYMPIC MỘT THẬP NIÊN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Tạ Hữu Hiếu*



Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Olympic kỷ niệm 10 năm thành lập

Xuất phát từ chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; xu thế phát triển nền thể dục thể thao (TDTT), góp phần nâng cao tầm vóc người Việt Nam và đáp ứng nhu cầu đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, đội ngũ cán bộ làm công tác TDTT của các tỉnh thành trên toàn quốc, ngày 23/09/2008, Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Olympic được thành lập theo Quyết định số 3986/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chức năng tham mưu, giúp Ban giám hiệu về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu thể thao và tổ chức giáo dục học sinh có trình độ học vấn đạt chuẩn ở các cấp, bậc học phổ thông theo quy định của pháp luật.

Trong tròn 1 thập niên, có thể khai quát sự phát triển của Nhà trường qua các giai đoạn:

1. Giai đoạn 2008-2009 - Giai đoạn đặt nền móng phát triển

Ngay sau khi thành lập, Nhà trường chính thức thực hiện công tác quản lý và giảng dạy văn hóa cho 164 học sinh là VĐV các đội tuyển trẻ Quốc gia, đội tuyển các tỉnh thành ngành từ tháng 1 năm 2009.

Trong giai đoạn này, nhà trường tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và các văn bản pháp quy; liên kết chặt chẽ với Trường THPT Lý Thái Tổ và THCS Trang Hạ

giảng dạy văn hóa cho các em; đồng thời chủ động liên hệ với Phòng GD-ĐT Từ Sơn, Sở GD-ĐT Ninh trong việc hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan đến công tác tổ chức, quản lý và dạy học. Đảm bảo chương trình dạy học đúng với quy chế, quy định chung của Ngành giáo dục. Công tác xét tuyển đầu vào lớp 10, công tác xét tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở hay công tác thi tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông được thực hiện đúng quy chế. Từng bước đưa nhà trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chí kiểm định của Sở GD-ĐT Bắc Ninh.

Tháng 11 năm 2009, các lớp năng khiếu bắt đầu được tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ đào tạo với 03 lớp: Bóng đá, Vật, Cờ vua.

Có thể thấy, ngay từ khi mới thành lập, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tích cực, chủ động trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chủ động mở rộng quan hệ và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển Nhà trường trong những năm tiếp theo.

2. Giai đoạn 2010-2015 – Không ngừng đổi mới để khẳng định vị trí và nâng cao vị thế

Trong giai đoạn này, số lượng cán bộ cơ hữu của Nhà trường dần được bổ sung, các tổ chuyên môn được thành lập (Tổ Văn phòng, Tổ Năng khiếu và Tổ Giáo vụ), cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được dần được hoàn thiện, đảm bảo cho Nhà trường thực hiện được hai chức năng giảng dạy văn hóa và đào tạo năng khiếu.

*PGS.TS, Hiệu trưởng Trường PTNK TDTT Olympic, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đây là giai đoạn mở rộng cả về số lượng, chất lượng và hình thức đào tạo của Nhà trường. Số lượng học sinh hàng năm đạt 200-300 em học sinh là VĐV các đội tuyển trẻ, đội tuyển các tỉnh, thành ngành và các em học sinh yêu thích thể thao. Chương trình giảng dạy đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Nhà trường tiến hành xét tốt nghiệp trung học cơ sở và phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho hàng ngàn lượt học sinh. Đảm bảo kiến thức phổ thông nền tảng theo quy định.

Các lớp năng khiếu chính thức được tuyển chọn, huấn luyện và tham gia thi đấu tại các giải vô địch trẻ toàn quốc, trẻ quốc tế. Tháng 11 năm 2009, các lớp năng khiếu Cờ vua, Vật, Bóng đá chính thức được tuyển chọn với 27 VĐV, 05 HLV. Tháng 2 năm 2013 và tháng 10 năm 2014 tuyển chọn lớp năng khiếu Pencatsilat và Cử tạ. Dù mới được thành lập nhưng hàng năm các lớp năng khiếu cũng đạt hàng chục huy chương các loại tại đấu trường trong nước và quốc tế, từng bước khẳng định thương hiệu trường PTNK TDTT Olympic trong lĩnh vực đào tạo VĐV trẻ.

Ngoài trực tiếp tuyển chọn, đào tạo các lớp năng khiếu hưởng chế độ từ ngân sách đào tạo của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, từ năm 2013, đơn vị thực hiện liên kết đào tạo với các địa phương, các tổ chức có nhu cầu về thể thao thành tích cao. Đi đầu trong thực hiện công tác liên kết đào tạo là môn Cờ vua. Tháng 11 năm 2013 đến nay, môn Cờ vua chính thức được đào tạo theo phương thức hợp tác liên kết giữa Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh. Việc thực hiện liên kết đào tạo đã phát triển các thế mạnh về con người, điều kiện cơ sở vật chất của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh với nhu cầu của xã hội, của địa phương. Phát triển được thể thao thành tích cao nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí cho nhà trường trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy.

Bên cạnh việc thành lập các lớp năng khiếu, Trường PTNK TDTT Olympic cũng thử nghiệm hoạt động các câu lạc bộ TDTT, phát triển thể thao quần chúng theo phương thức xã hội hóa như: Năm 2012, tổ chức các lớp thể thao nghiệp dư trong dịp hè cho hàng trăm học sinh thuộc tỉnh Bắc Ninh và các vùng lân cận;

năm 2013, tổ chức trại hè “vui hè cùng trường Olympic”. Các hoạt động bước đầu để lại dấu ấn tích cực trong việc phát triển thể thao lứa tuổi học sinh, quảng bá hình ảnh nhà trường, đưa nhà trường từng bước thực hiện các mục tiêu đào tạo đã đề ra.

Trong giai đoạn này, Nhà trường đã phát triển không ngừng, từng bước khẳng định vị trí và nâng cao vị thế của Trường trong cả công tác giảng dạy văn hóa, năng khiếu cũng như phát triển phong trào TDTT.

3. Giai đoạn 2016 đến nay - Giai đoạn khắc phục khó khăn, không ngừng phát triển

Từ tháng 1 năm 2016, tạm dừng các lớp năng khiếu hoạt động dựa trên kinh phí đào tạo của nhà trường. Việc tạm dừng các lớp năng khiếu sử dụng kinh phí từ ngân sách đào tạo có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân cơ bản là Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã xác định hướng đi hiệu quả nhất trong phát triển thể thao thành tích cao phải gắn liền với nhu cầu của địa phương, của xã hội và từng bước phải thực hiện được xã hội hóa trong công tác đào tạo, huấn luyện. Việc xây dựng lại đề án phát triển là một nhu cầu tất yếu trong quá trình hình thành và phát triển của một mô hình mới, phù hợp hơn trong điều kiện hiện nay. Các lớp năng khiếu thể thao sẽ tiếp tục được thành lập nhưng sẽ có phương thức hoạt động và phương thức quản lý mới nhằm phát huy hết được những điểm mạnh của đơn vị cũng như của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn với các nốt thăng, trầm nhưng cán bộ Trường PTNK TDTT Olympic vẫn quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đề ra, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc... Phấn đấu đưa Trường PTNK TDTT Olympic là một trong những đơn vị sự nghiệp hoạt động hiệu quả của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, góp phần giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong sự nghiệp giảng dạy, đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và VĐV trên phạm vi toàn quốc./.